
Borgarráð 29.11.'18: Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um kostnað vegna 
jólakorta - R18110243

Óskað er eftir upplýsingum um hver kostnaður var við pappírsjólakortasendingar skrifstofu 
borgarstjóra um síðustu jól.


